

ไม่ได้ไปหวนหวนคะท่านผู้อ่าน แต่ที่บอกว่าเป็นเลขเด็ดเนี่ยก็เพราะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เชื่อได้ว่าแทบจะทุก Migration Agent ที่มีใบอนุญาตทำวีซ่า Online คงจะแทบนอนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะช่วงวันสิ้นเดือน ก่อนขึ้นวันที่ 1 July 2013 เพราะทุก Agent ต่างทะนุถนอม 457 ให้ลูกค้าของตนก่อนหมดเขตกฎเกณฑ์เก่า เพราะตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2013 เป็นต้นไป อะไรอะไรมันก็จะเปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปแบบยากขึ้นเสียด้วย ลองมาดูกันว่ากฎใหม่ของ 457 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการพิจารณา

วีซ่าของของอิมมิเกรชั่น

■ เงินเดือนขั้นต่ำของการจ้างงานลูกจ้างต่างชาติ จากที่เคยเป็น \$51,400 ต่อปี ต่อไปนี้ก็จะเพิ่มเป็น \$53,900 ต่อปี

■ ทุกสาขาอาชีพจะต้องมีผล IELTS อย่างต่ำ 5 มายืนยันว่า ภาษาอังกฤษใช้การได้ ซึ่งในอดีตมีข้อยกเว้นให้บางตำแหน่ง บางอาชีพ เช่น Restaurant Manager เป็นต้น อิมคคงจะเห็นว่าที่ผ่านมา มีแต่คนแห่ยื่นวีซ่าในตำแหน่ง Restaurant Manager เยอะผิดหูผิดตา สืบไปสืบมาก็ได้ความว่าจริงมันไม่จริงมัน ส่วนใหญ่แล้วยื่นตำแหน่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสอบ IELTS ต่อไปนี้ Manager ทั้งหลายต้องมีผล IELTS มาแสดงนะคะในการยื่น 457 นอกเสียจากว่าเป็น Manager ที่เคยเป็นนักเรียน ในออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

จบอย่างต่ำระดับ Diploma ก็พอที่จะนำมาเป็นข้ออ้างได้

■ การทำ NOMINATION จะต้องมีการอธิบายถึงหน้าที่โดยละเอียดของตำแหน่งนั้นๆ ที่สำคัญต้องสมเหตุ สมผลและพิสูจน์ได้ ทางอิมมิเกรชั่นเพิ่มความเข้มงวดกับขั้นตอน NOMINATION มากขึ้น

เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีต พบว่ามีการสร้างตำแหน่งปลอมๆ ขึ้นมา เพื่อที่จะ NOMINATE ญาติพี่น้องของเจ้าของกิจการเอง หรือไม่กี่สปอนเซอร์ตัวเองอะไรทำนองนี้

■ กิจการที่เพิ่งเปิดใหม่ แต่ต้องการจะ Sponsor คนมาทำงาน Terms of Sponsorship ลดเหลือแค่ 1 ปี จากที่เคยเป็น 3 ปี หาก Sponsor ได้รับการอนุมัติ

■ ต้องมีการสอนงาน และฝึกฝนความรู้ความชำนาญในอาชีพนั้นๆ ให้ลูกจ้างชาวออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง โดยการทำให้ Training Benchmark A หรือ B ซึ่งที่ผ่านมานายจ้างทั้งหลายคงจะพอคุ้นเคยกับ Training Benchmark กันมาบ้างแล้วในบางกิจการที่เคยทำ 457 ให้ลูกจ้าง จุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับพลเมืองออสเตรเลียในการได้เรียนรู้ โดยชาวต่างชาติถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ทางอิมจึงออกกฎเกณฑ์ให้นายจ้างเลือก Training Benchmark A หรือ B ในการทำ Business Sponsorship ในกรณีที่ธุรกิจไม่เคยมีประสบการณ์ Training ในบริษัท หรือเป็นบริษัทเปิดใหม่ยังไม่ถึงปี หรือเป็นธุรกิจที่ไม่เคยจ้างงานชาวออสซี่ หรือ PR ในกรณีเหล่านี้ควรเลือก Option A คือบริจาคเงินให้ TAFE หรือศูนย์การศึกษาต่างๆ ที่มีการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรที่ตรงกับอาชีพเหล่านั้นด้วย เพราะถือว่าเข้าข่ายการให้ความรู้แก่คนออสซี่ หรือ PR คือพูดง่ายๆ คือหากผลประโยชน์ตกอยู่กับออสเตรเลียก็ถือว่าโอเค ส่วนจำนวนเงินที่ต้องบริจาคให้ TAFE หรือศูนย์การศึกษาในออสเตรเลียนั้น จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลข Payroll ของทางบริษัทที่จะเป็น Sponsor ยกตัวอย่างร้านอาหารไทยมีพนักงานประจำ 5 คน



Joy Stellar, J.P Migration Agent Registration No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ E-mail: visa@stellaraustralia.com

มี Payroll รวมกันแล้วต่อปีประมาณสองแสนเหรียญ หากบริจาค 2% เป็นค่า Training ก็คือต้องบริจาคประมาณ 4 พันเหรียญเป็นต้น เมื่อนำหลักฐานการจ่ายเงินมาแนบไปกับใบสมัครของ Sponsorship ก็ถือว่าบริษัทนั้นๆ ให้มีส่วนร่วมในการ Training ให้คนออสซี่เรียบร้อยแล้ว ฟังดูก็แปลกๆ แต่ก็นั่นแหละคะ เป็นวิธีหาเงินเข้าประเทศอีกวิธีหนึ่ง โดยได้จากคนต่างชาติ หรือจากธุรกิจต่างๆ ที่อยากจะทำงานคนต่างชาติในออสเตรเลีย

จะว่าไปการหารายได้เข้าประเทศไม่ใช่เรื่องผิดปกติใดๆ จะว่าไปก็เป็นสิทธิ์ของประเทศนี้ที่จะตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาในเรื่องวีซ่าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขา แต่ในรัฐบาลปัจจุบัน ดูเหมือนว่ามีการเอาเรื่องวีซ่า 457 มาเป็นประเด็นทางการเมือง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงพ่วงเข้าไปด้วย จึงต้องทำให้

ยากเข้าไปเพื่อเอาใจยูเอ็นเอ็น ให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลกลางชุดนี้มันนโยบายปกป้องผลประโยชน์ของคนออสเตรเลียมากขึ้นเท่านั้นเอง แต่หาความรู้ไม่ว่าผลกระทบจากการสร้างภาพเหล่านี้ ทำให้ธุรกิจต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ้างชาวต่างชาติ เช่นร้านอาหารที่ต้องจ้างพ่อครัว แม่ครัว เฉพาะทางจากประเทศนั้นๆ ต่างเดือดร้อนหาคนทำงานยากขึ้นทุกที

เฮ้อ...บ่นไปก็ไร้ประโยชน์ รอวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้ดีกว่า เพื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าใจคนทำธุรกิจมากกว่ารัฐบาลพรรคแรงงานชุดนี้ก่อนจบฉบับนี้ขอปิดท้ายด้วยข้อมูลอัปเดตการขึ้นค่าวีซ่านักเรียนแบบสถิติแตกของอิมมิเกรชั่นที่ดูเหมือนเจตนาจะกีดกันนักเรียนต่างชาติไม่ให้

เลขเด็ด



ให้ต่อวีซ่าบ่อยๆ ในออสเตรเลียดังต่อไปนี้ค่ะ

	นักเรียน		ผู้ติดตาม	Extra	Extra
วีซ่านักเรียนแบบออกประเทศออสเตรเลีย	\$535	+	\$405	0	0
วีซ่านักเรียนแบบในประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรก	\$535	+	\$405	0	0
วีซ่านักเรียนแบบในประเทศออสเตรเลียครั้งที่สอง เป็นต้นไป	\$535	+	\$405	\$700	\$700

สรุปว่าจากที่เคยจ่ายแค่ \$535 ที่เดียวจบรวมผู้ติดตามด้วย ก็กลายเป็นว่าหากจะขอยุ่ต่อในออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียน พร้อมผู้ติดตาม จะต้องจ่ายทั้งหมดเบ็ดเสร็จ \$2340 เป็นค่า Application Fee ดูแล้วเหมือนการตั้งราคาแบบช่างมันฉันไม่แคร์ อยากรู้ต่อก็จ่ายมา หากไม่จ่ายก็กลับไปอะไรทำนองนั้น

พบกับฉบับหน้า
พี่อ้อย สดลลล